

Tết của doanh nhân

Tết với mọi người dân Việt Nam là kỳ nghỉ vui vẻ, sum họp bên gia đình, gặp gỡ người thân, bạn bè. Nhưng với các doanh nhân, tết luôn là những ngày bận bịu, lo toan cho “con thuyền” chuyên chở việc làm và cuộc sống của hàng nghìn lao động. Dù vất vả nhưng họ vẫn có được niềm vui theo cách rất riêng.



Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Những ngày cuối năm Kỷ Hợi, không khí của mùa xuân Canh Tý đang về với từng nhà cũng là lúc người công nhân ở khắp các nhà máy, xí nghiệp rạo rục nghỉ đến kỳ nghỉ dài nhất trong năm - nghỉ tết. Người làm việc ở xa thì lo tàu, xe và mua sắm quà chuẩn bị về quê. Người làm việc trong tỉnh thì nghĩ tết này tiễn thường được bao nhiêu để cần chi tiêu... Thấu hiểu nỗi niềm và mong ước của người lao động cả năm cùng chung lưng đấm cật với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì phát triển, các chủ doanh nghiệp cũng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Cũng như nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Tiến Phương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP chia sẻ: Hiện nay Công ty đang giải quyết việc làm cho gần 16.000 lao động. Chăm lo đời sống công nhân cả về vật chất và tinh thần luôn được lãnh đạo Công ty coi trọng. Đặc biệt, khi tết đến, chúng tôi phải cân đối tài chính làm sao bảo đảm duy trì đầu tư phát triển cho doanh nghiệp, lại vừa bồi dưỡng, thưởng cho công nhân. Dự kiến năm nay Công ty sẽ tặng quà tết cho công nhân trị giá khoảng 6 tỷ đồng. Vào dịp cuối năm, bao giờ cũng vậy, các chủ doanh nghiệp ai cũng rất

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức trao quà tết cho 85 hộ nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở hai xã An Vinh, Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ). Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng là tình cảm của các doanh nghiệp, doanh nhân chia sẻ với cộng đồng khi tết đến, xuân về. Các doanh nghiệp, doanh nhân mong muốn từ sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành cũng như của cộng đồng doanh nghiệp, các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ có điều kiện đón tết vui vẻ, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

tả xuôi ngược gặp đối tác, một phần để tăng cường mối quan hệ làm ăn, duy trì và phát triển các hợp đồng thương mại mới, một phần để thu hồi công nợ. Ông Bùi Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hào chia sẻ: Để phát triển thị trường tiêu thụ, doanh nghiệp sản xuất hiện nay phải áp dụng chính sách bán hàng trả chậm cho các nhà phân phối, đại lý. Do đó, cuối năm cũng là lúc chúng tôi phải đi thanh lý, quyết toán hợp đồng để có vốn tiếp tục đầu tư sản xuất và hỗ trợ người lao động Công ty ăn tết. Lo điều hành sản xuất, lo thu hồi vốn, các chủ doanh nghiệp như chúng tôi lúc nào cũng “xoay tít như cù”, chẳng có phút nghỉ ngơi. Mặc đó hiệu, đi xe sang là hình ảnh mọi người thường thấy ở các doanh nhân. Nhưng ít ai biết được,

những ngày tết để đi tới các nước xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Bà Nguyễn Thị Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tiến Thành tâm sự: Dù các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty có chất lượng cao, đẹp về mẫu mã, giá thành hợp lý nhưng để thâm nhập thị trường quốc tế rất cần công tác quảng bá, giới thiệu, đàm phán trực tiếp với từng đối tác khách hàng. Ở các nước như Đức, Thụy Điển, Mỹ... người ta tổ chức hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại hàng thủ công mỹ nghệ dùng vào thời điểm tết cổ truyền của dân tộc mình. Nếu mình không tham gia thì bỏ lỡ cơ hội phát triển khách hàng mới. Vì doanh nghiệp, vì việc làm của hàng nghìn lao động, vì sự nghiệp bảo tồn tinh hoa nghệ truyền thống và để quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam với bè bạn quốc tế, nhiều năm rồi tôi chấp nhận “mất tết”.

Không chỉ chăm lo đời sống công nhân, phát triển doanh nghiệp, các doanh nhân còn luôn chia sẻ với cộng đồng. Vào mỗi dịp tết, hình ảnh các doanh nhân đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo đã trở nên thân thuộc. Bà Đỗ Thị Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý chia sẻ: Ngắm cho cùng, doanh nghiệp phát triển cũng chỉ vì mong muốn được chia sẻ với cộng đồng, đời sống nhân dân ngày thêm sung túc. Cho nên, nhiều năm qua, chúng tôi đều trích quỹ phát triển, quỹ phúc lợi của Công ty tặng quà tết cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình luôn thể hiện trách nhiệm và nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Mỗi năm, các doanh nghiệp và doanh nhân trong tỉnh đã quyên góp, ủng hộ 30 - 40 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn. Riêng việc tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo dịp tết Nguyên đán, các doanh nhân đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng, góp phần giúp họ vui vẻ. Điều đó làm cho các doanh nhân thấy ấm lòng.

KHẮC ĐUẦN

QUỲNH PHỤ

Bảo đảm cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân dịp tết

Trước nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân tăng cao trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND huyện Quỳnh Phụ đã có văn bản yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp cung cấp nước sạch trên địa bàn thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân.

Trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ hiện có 6 nhà máy nước sạch và 3 trạm cấp nước sạch cho 71.275 hộ dân của 38 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo dự báo, trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sản lượng tiêu thụ nước của người dân trên địa bàn huyện sẽ tăng từ 20 - 30% so với ngày thường. Để bảo đảm chất lượng nguồn nước, chất lượng cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân, UBND huyện Quỳnh Phụ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch trên địa bàn huyện phải thực hiện đúng quy trình sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xử lý, bảo đảm chất lượng nước đạt chuẩn theo quy định và được cấp có thẩm quyền đánh giá, xác nhận. Thực hiện nghiêm việc ghi chép kết quả kiểm tra nội kiểm soát chất lượng nước tại nguồn khai thác nước, tại nơi sản xuất và nơi tiêu thụ trên toàn hệ thống, bảo đảm chất lượng nước ngay từ đầu vào. Thường xuyên kiểm tra tại các cầu lấy nước, đặc biệt chú trọng kiểm tra sau mỗi đợt nước lớn, có biện pháp xử lý và báo cáo kịp thời đến cấp có thẩm quyền. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công khai 6 nội dung: quy trình công nghệ; quy trình quản lý chất lượng; quy định về quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống cấp nước; kết quả kiểm tra chất lượng nước của các cơ quan chức năng; giá sử dụng nước (theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh đối với từng đô thị); mức quy định đóng góp của người sử dụng nước trong việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn... Là một trong những đơn vị đang cung cấp nước sạch cho 16 xã trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ,

đến nay, Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước sạch Thanh Sơn đã hoàn thành việc kiểm tra hệ thống cấp nước, bảo dưỡng toàn bộ thiết bị cung cấp nước có nguy cơ xảy ra sự cố, vệ sinh bể lắng định kỳ bảo đảm duy trì việc cấp nước ổn định. Ông Hoàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước sạch Thanh Sơn tại Thái Bình cho biết: Hiện nay, Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước sạch Thanh Sơn đang cung cấp nước sạch cho khoảng 16.500 hộ ở 16 xã với công suất khoảng 6.000m³/ngày đêm. Trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công ty sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt bởi công suất thiết kế của nhà máy đạt tối đa 13.500m³/ngày đêm. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Quỳnh Phụ, ngay từ trước tết dương lịch, Công ty đã chủ động kiểm tra, khắc phục các đoạn xuống cấp của toàn bộ hệ thống đường ống, đồng thời bảo dưỡng các trạm bơm. Ngoài ra, Công ty cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch chi thể



Công nhân Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước sạch Thanh Sơn kiểm tra hệ thống cấp nước sạch.

PHẠM HƯNG

ĐỒNG HƯNG, VŨ THƯ

Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua năm 2019

* UBND huyện Đồng Hưng vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020. Năm 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hưng phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp sức người, sức của thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Do vậy, năm 2019, kinh tế của huyện tăng trưởng cao hơn so với nhiều năm trước, nhất là lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản có tốc độ tăng trưởng cao. Thu ngân sách được bảo đảm. Đến nay Đồng Hưng có 43/43 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt 9/9 tiêu chí và chờ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,47%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Giáo dục và đào tạo từ vị trí thứ 6 vươn lên vị trí thứ 2 toàn tỉnh. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là triển khai thực hiện chương

án “5 tại chỗ”. Trong năm, công tác khen thưởng được triển khai nghiêm túc, quan tâm khen thưởng người lao động thực tiễn, các tập thể, cá nhân lập thành tích đột xuất, quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2019 được biểu dương, khen thưởng. * UBND huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019, biểu dương các điển hình tiên tiến 5 năm 2015 - 2019. Năm 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vũ Thư tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Kết quả, toàn huyện có 24 tập thể đạt danh hiệu gương mẫu về mọi mặt; 19 tập thể đạt tiêu chuẩn chính quyền trong sạch, vững mạnh; 56 tập thể lao động tiên tiến; 30 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; 30 gia đình văn hóa tiêu biểu. Ngoài ra còn có 266 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến,

chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, công nhân lao động giỏi. Giai đoạn 2015 - 2019, huyện Vũ Thư có 6 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 7 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 5 xã, thị trấn được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị trong sạch, vững mạnh; 110 tập thể, 60 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 15 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị gương mẫu về mọi mặt; trên 2.000 tập thể, cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của UBND huyện cho hơn 100 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và 84 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019. Nhân dịp này, huyện Vũ Thư đã phát động và ký giao ước thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

THU HIỆN - QUỲNH LƯU

Nhiều bài tham dự cuộc thi “Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác” có chất lượng cao

Ngày 15/1, Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác” cấp tỉnh tổ chức chấm thi vòng chung khảo cuộc thi. Theo đánh giá của Ban giám khảo, cuộc thi đã thu hút nhiều đối tượng ở mọi lứa tuổi, ngành nghề tham gia. Nhìn chung, các bài dự thi đều bám sát theo đề cương gợi ý trả lời, đáp ứng về nội dung, thể lệ cuộc thi. Nhiều bài được trình bày đẹp, công phu, thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá, phân tích các sự kiện lịch sử sâu sắc, lập luận chặt chẽ, khoa học; sưu tầm tranh, ảnh tư liệu minh họa phong phú, sinh động; một số bài có hình thức độc đáo, sáng tạo. Bên cạnh những bài được đánh máy, nhiều bài được viết tay rất cẩn thận, sạch đẹp. Đối với những câu hỏi liên hệ bản thân, người dự thi đã thể hiện được tình cảm, trách nhiệm của mình, đề ra nhiều giải pháp phù hợp với phương hướng tư tưởng, rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nhiều bài dự thi phân tích những tấm gương người tốt, việc tốt hoặc tập thể tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ việc chấm thi, Ban giám khảo sẽ xếp loại bài dự thi theo thứ tự từ cao xuống thấp. Những bài chất lượng cao sẽ được Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trao giải vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

QUẢN PHƯƠNG

Trao quà tết cho đoàn viên công đoàn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

* Sáng ngày 15/1, Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức chương trình “Tết sum vầy” tặng quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Năm 2019, các công đoàn cơ sở ngành Xây dựng đã phát huy tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 98 công nhân

có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 44 triệu đồng; trao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Công đoàn ngành Xây dựng đã trao tặng 150 suất quà cho đoàn viên, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ với những khó khăn, đồng viên đoàn viên, người lao

động nhân dịp tết Nguyên đán, qua đó giúp đoàn viên, người lao động đón tết vui vẻ, tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. * Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Thái Bình) vừa tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”, tặng quà cho em Đặng Nhật Linh,

học sinh lớp 3A1 có mẹ là nạn nhân tử vong trong vụ đầu độc bằng trà sữa tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. Theo cô giáo Hà Thị Lân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, sau một thời gian kêu gọi, cán bộ, giáo viên trong trường đã quyên góp được 55.120.000 đồng để trao tặng em Đặng Nhật Linh. Số tiền này sẽ được gửi vào sổ tiết kiệm mang tên em. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ miễn tất cả các khoản

đóng góp, tiền ăn bán trú tại trường đến khi em Linh hoàn thành chương trình tiểu học. Cũng tại chương trình, nhà trường đã trao 25 suất quà cho 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 5.000.000 đồng. Món quà đó giúp vươn lên học tốt để trở thành công dân có ích trong tương lai. HÀ THANH - ĐẶNG ANH

TU ANH